

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày 15/01/2021, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2021. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị; Đại diện Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đại diện 25 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện Tam Đường tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thông tin tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2020; Kế hoạch năm 2021; một số định hướng đầu tư trên địa bàn huyện năm 2021 và các năm tiếp theo; ý kiến phát biểu của các nhà đầu tư, Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, ý kiến phát biểu chỉ đạo hội nghị của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Song với sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự điều hành tích cực của UBND huyện, sự giám sát có hiệu quả của HĐND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân huyện, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh, nhất là sự quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 100% các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch covid-19, không để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đạt được những kết quả đó có sự góp sức tích cực của các công ty, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cùng với huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh

tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay, góp sức của các nhà đầu tư trong thời gian qua.

Với tinh thần cởi mở, tin tưởng vào sự đồng hành của các cấp chính quyền, đã có 7 lượt ý kiến phát biểu của các nhà đầu tư tập trung vào các nội dung: (1) Giải pháp để phát triển du lịch bền vững; (2) Quy hoạch và đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường các điểm du lịch; (3) Chính sách của nhà nước về thu hồi đất để thực hiện các dự án; (4) Hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư; (5) Quy hoạch vùng sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn; (6) Hỗ trợ kinh phí đối ứng ban đầu cho các hộ dân trong thực hiện một số mô hình liên kết và một số nội dung khác.

Thống nhất quan điểm luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và đề nghị các nhà đầu tư trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Là cơ quan đầu mối thường xuyên giữ mối liên hệ với các nhà đầu tư để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo với cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn hoặc giải quyết nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND huyện tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư định kỳ hàng năm để lắng nghe, trao đổi, tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu đầu tư các lĩnh vực trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết ý kiến của các nhà đầu tư về hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tham mưu thành lập đường dây nóng hỗ trợ nhà đầu tư trên địa bàn huyện.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu làm tốt công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; tham mưu cho UBND huyện rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng sản xuất để thuận lợi cho việc thu hút đầu tư; nghiên cứu tham mưu kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết ý kiến của các nhà đầu tư về hỗ trợ kinh phí đối ứng ban đầu cho các hộ dân trong thực hiện một số mô hình liên kết.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin

Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện sớm xây dựng quy hoạch chi tiết các điểm du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện.

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục đất đai để thực hiện các dự án trên địa bàn; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn nói chung và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để thu hút khách du lịch đến với địa bàn.

6. Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

Tiếp tục hướng dẫn về chính sách thuế cho các nhà đầu tư; chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn nhà đầu tư thành lập văn phòng đại diện trên địa bàn huyện.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của huyện trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trên địa bàn; nghiên cứu thành lập Tổ hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn xã, thị trấn.

8. Đề nghị các nhà đầu tư trên địa bàn huyện

Tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng huyện trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư trên địa bàn, các nhà đầu tư khi có ý tưởng đầu tư đề nghị có ý kiến trực tiếp với UBND huyện để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn đầu tư; đồng thời trong quá trình đầu tư cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; xem xét mở văn phòng đại diện tại huyện Tam Đường để thuận lợi cho quá trình đầu tư.

Trên đây là kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2021. Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các nhà đầu tư;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lương Văn Lãng